

ด้วยบุญญาพระบารมีพ่อนี้ปกเมือง

By thaipost

Created 4 ก.พ. 2553 - 00:00

เฉลิม - "ดร.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง" เพื่อนเลิฟผมนี้เจ้าบจริงๆ กล้าชน-กล้าถาม
ได้ว่า "สุดารัตน์เป็นใคร?" ถ้าอยากรู้จริงๆ ก็ไปถามคนชื่อ "ทักษิณ" เค้าดูซี
นี่...โทรทัศน์รายงานข่าวแจ๋วๆ เปิดสภาฯ ได้นัดเดียว เมื่อวาน (๓ ก.พ.๕๓)
สภาฯ ล่มชะแล้ว แล้วอย่างนี้จะเอาปลากะพงไปคลุกข้าวให้หมากิน ทำนองว่า
"สร้างรัฐสภาใหม่" ตั้ง ๒-๓ หมื่นล้านเพื่ออะไรกัน เก็บแบบ "สัปปายสถาน" ไว้
ก่อนเถอะ ถึงยุคพระศรีอาริย์ค่อยไปสร้างพร้อมๆ กรุง NEW BANGKOK โน่น!

บ้านเมืองนะ-ดี แต่คนเล่นการเมือง มีส่วนหนึ่งที่-เลว เผอิญส่วนนี้มีมากชก
หน่อย ดังนั้น ใครที่มองสถานการณ์บ้านเมืองแบบขย่ำรวมกันไป ก็จะทำให้ความ
คิดแบบจับฉ่ายคือ สรุปว่าบ้านเมืองไม่ดี

ความจริงมันดี คือบ้านเมืองไทยดีอยู่แล้ว และอีก ๒-๓ ปีข้างหน้า ไม่ใช่แค่ดี
เฉยๆ แต่จะถึงระดับ "มหาดิ" เลยทีเดียว เชื่อผมเถอะ ไม่ใช่พูดปลอบใจเรื่อย
เปื่อย แต่คนที่จะได้อ่านหนังสือจากภาวะบ้านเมืองดีนั้น ไม่ใช่ใครเป็นคนไทย
หรืออยู่ในขอบเขตซันทลีมาเมืองไทยก็จะพลอยได้ดิบ-ได้ดีไปหมดเสียทุกคน

เหมือนตอนนี้ "ต้นหน้าแล้ง" ถ้าใครเตรียมตุ่ม เตรียมภาชนะไว้ล่วงหน้า พอถึง
มิถุนา-กรกฎา ถึงหน้าฝน ฝนตกปุ๊บ แค่เปิดฝาตุ่มก็จะได้น้ำฝนไว้ดื่มกินปั๊บ

แต่คนที่ไม่เตรียมอะไรไว้เลย ยิ่งหน้าแล้ง คนที่พ้อมีตุ่มอยู่บ้างกลับขายไปซะอีก

เพราะเห็นแห่งแรก เก็บไว้ก็เกาะกะ คนในสภาพนี้ พอถึงตอนนั้นต่อให้ฝนตก ๗ วัน ๗ คืน อย่างเก่งก็ได้แค่แค่นั่งหน้า-อ้าปากกรอน้ำ จะได้บ้าง ก็ได้เท่าที่เปียกและเท่าที่กระเซ็นเข้าปากเท่านั้น!

สิ่งที่ผมจะบอกก็คือ คนที่จะได้รับอานิสงส์จากภาวะบ้านเมืองฟื้นคืนสู่ความรุ่งเรืองไพศาลทันที-ทันใด ก็คือคนที่จรรโลง-รักษาชาติ พระศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ มั่นคง และดำรงวิถีชีวิตอยู่ด้วย กายสุจริต วาจาสุจริต และใจสุจริต

นี่คือการเตรียม "ตุ่มน้ำ" หรือภาชนะในความหมายที่ผมพูดถึง!

ด้วยพลังใจภักดีของพสกที่พร้อมพรั่ง ณ ลานโรงพยาบาลศิริราช มิเว้นวาย ขณะนี้ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และแข็งแรง ดีแล้ว เมื่อวานขึ้นนี้ (๑ ก.พ.) พระองค์ท่านเสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้พิพากษา

เป็นวัน "มหาประชาปิติ" พร้อมเพรียงกันอีกวันหนึ่งจริง ๆ!

เพราะอะไรนะหรือครับ ก็เพราะว่าทุกคนที่นั่งเฝ้าอยู่หน้าจอโทรทัศน์ เห็นชัดกันทุกคนว่า สีพระพักตร์ และแววพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปล่งปลั่ง สมบูรณ์ สดใส อาจพูดได้ว่า "พระพักตร์พ่อ" ณ วันนี้ ประหนึ่งทอแสงทองแรกแห่งรุ่งสุริยะสาดส่องสู่ลูกคือพสก

อาบผืนปฐพีไทย เป็นแสงให้ชีวิตใหม่อีกครั้งอย่างแท้จริง!

ทำให้ว่าผมรับรู้สิ่งนั้นได้เพียงคนเดียว ผมนั่งทำงานอยู่ตอนช่วง "ข่าวในพระราชสำนัก" ทางกองบรรณาธิการยังโทร.มาบอกด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นดีใจ "ในหลวง ออกโทรทัศน์ ในหลวงทรงหายประชวรแล้ว" คือโทร.มาในความหมายให้ผมรีบเปิดดู ความจริงผมนั่งดูอยู่แล้ว และในวันรุ่งขึ้น ผมก็ได้สดับตรับฟังคำโฆษณานี้ไป ในทางเดียวกันว่า

"ในหลวงทรงหายประชวร ในหลวงทรงสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้ว" เพราะมีพระราชดำรัสกับคณะผู้พิพากษาที่เข้าเฝ้าฯ ได้แจ่มใส ชัดเจนดังปกติดีทุกประการ

พระองค์ประทับอยู่ในวัง ถึงใกล้-ก็เหมือนไกลจากประชาชนของพระองค์ แต่เมื่อเสด็จ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช สูง-แต่ใกล้ ประหนึ่งศีรษะพลกชนบ อยู่เบื้องพระบาทของพระองค์ ทั้งวัน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ใจคนรวย ใจคนจน ใจผู้ดี ใจไพร่ ใจคนมีอาการครบ ๓๒ ใจคนพิการ เรียกว่าจะต่างชั้น วรรณะ และฐานะ-อาชีพขนาดไหน

แต่เท่ากัน.....

คือ ใจรักและภักดี "พ่อของฉัน" เหมือนกันหมด!

ชาวบ้านทั่วๆ อันเป็นสมบัติของแผ่นดิน สมบัติของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงรักและทรงปกป้องรักษา โน่น....รอนแรมจากแดนไกลมา จากต่างถิ่น ต่างจังหวัด ผมเห็นในโทรทัศน์ ขนมห่อด้วยใบไม้ ชาวบ้านยังประคองแนบกาย-แนบใจ นำมาถวายให้พ่อหลวงของฉัน พระองค์ท่านประชวร เกรงว่าพระองค์ท่านจะไม่มีพระกระยาหารเสวยถูกพระราชหฤทัย

ดูซิ...คุณย่า คุณยาย กระทั่งนักเรียนตัวเล็ก ๆ มาไหว้ มากราบ มาอธิษฐานใจ
ใครมีอะไรที่ "ดีที่สุด" ในสภาพฐานะของตนเอง ก็พยายามถนอมประคองสิ่งนั้น
มาทูลเกล้าฯ ถวาย ด้วยบริสุทธิ์แห่งใจอย่างเดี่ยวว่า สิ่งนี้แทนหน้า-แทนใจ มา
เยี่ยมพระอาการใช้ในหลวง

มะโนบุพพัง คะมา ธัมมา ในตัวเรามีใจเป็นใหญ่

มะโนเสฏฐา มะโน มะยา ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นธรรมชาติถึงก่อน

มะนะสา เจ ประสันเนนะ ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วแต่ใจ

นี่แหละ...ตรงนี้แหละ ตรงกระแสจิตบริสุทธิ์ของมวลผลกที่ส่งตรงจากลาน ณ โรง
พยาบาลสู่ชั้น ๑๔ ด้วยหวังอภิบาลรักษาพระอาการประชวร เป็น "จิตตานุภาพ"
กอบปรด้วยพลังมหาศาลที่ต่อติดจริง ๆ

ประชาชนคนไทยทั้งหลาย จงยึดมั่นไว้เถิด แล้วความประเสริฐทั้งมวลจะบังเกิด
กับชาติ-ประชาชน เพราะพระองค์มีเพียงทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่พร้อมด้วยทศ
พิธราชธรรมเท่านั้น หากแต่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีธรรมชั้นอุดม ทรง
เป็น "เหนือนาบุญประเสริฐ" ของผลกผู้เคารพบนอบกราบไหว้

ผมถึงบอกว่า "ประเทศไทย-คนไทย" ดีแน่ ถ้าจะแย่ง ก็แย่งเฉพาะคนที่ใจประเภท
"บัวได้น้ำ"!

ตอนนี้ พุดกันมาก พุดกันทุกวัน จะนองเลือดบ้าง ทหารจะปฏิวัติบ้าง เท่าที่ฟัง ดู
เหมือนจะเป็นครั้งแรกที่ทั้งนักวิชาการ และนักโหราจารย์เห็นตรงกันว่า "ปีนี้-

ต้องเกิดกสิยุคไทย” สาเหตุใหญ่จากเลือดแดงทักษิณจะกลืนกินเมือง

ผมไม่ได้เป็น “นัก” อะไรกับเขา จึงไม่มีศาสตร์ด้านไหนเป็นฐานรับหรือปฏิเสธ แต่ผมยอมรับด้วยเชื่อตามหลัก อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา คือมันไม่มีอะไร ถ้าไปทักท้วงว่ามีอะไรเป็นอะไร มันก็ทุกขัง เหตุที่ผมว่าไม่มีอะไร เพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป ไม่มีตัวตนถาวรให้จับต้อง-ยึดถือได้คงที่ตลอดกาล ตลอดไปเลย

แม่น้ำ ภูเขา ดิน ฟ้า อากาศ กระทั่งจักรวาล มันยังเปลี่ยนแปลง ยังสูญสลาย แล้วจะมีอะไรละคงที่?

เมื่อใช้หลักนี้เป็นแกนเินมองเหตุการณ์บ้านเมือง ผมก็เกิดความรู้สึกว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติ การตีกัน การนองเลือด เป็นเรื่องธรรมชาติของสัตว์ แล้วแค่รัฐบาล แค่ระบบบ้านเมือง ถ้าจะเปลี่ยนแปลง มันแปลตรงไหน ซึ่งความจริงก่อนจะมีวันนี้ มันก็เปลี่ยนแปลงมาแล้วร้อยอย่าง-พันแบบ

มนุษย์ทุกคน อยู่กับการเปลี่ยนแปลงทุกวินาที ไม่เชื่อเอากล้องส่องเซลล์ผิวหนังตัวเองดูก็ได้ ฉะนั้น อย่าหวั่นไหว!

เมื่อเข้าใจว่า “การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติ” เราก็จะเข้าใจเองว่า อ้อ...ที่มันนองเลือดก็เพราะ “เราไปฝืนธรรมชาติ” ฉะนั้น เราควรอนุวัตร คือหมั่นไปกับธรรมชาติ การหมั่นนี้แหละที่เราควบคุมได้ เราต้องการให้หมั่นไปทิศไหน-ที่ไหน-อย่างไร-แบบไหน เราก็ควบคุมไปสู่เป้าหมายนั้น

เห็นมั๊ย...ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ จึงยอมรับการเปลี่ยนแปลง แต่จงอย่ายอมรับการ

เปลี่ยนแปลงที่เราไม่ควบคุมทิศทาง!

ผมคุยกะท่านหลายหนแล้วเรื่อง "ดาวเสาร์ทับเสาร์" ในดวงเกิดของใครบางคนที่เราศีกันย์ แถมเลี้ยงกับดาวมฤตยูที่เราศีมิน พุดถึงดาวเสาร์ โหรไหนเป็นโหรนั้น ท่องเป็นกลอนไว้เลยว่า "เสาร์ทับลัคน์ทับจันทร์จะพลันร้าย เกิดวิบัติฉิบหายลูกเมียหนี" ผมไม่ปฏิเสธตามตำราครูบาอาจารย์

แต่อยากจะบอกว่า ดาวเสาร์อันเป็น "ดาวร้าย" นั้นไม่สามารถให้คุณ-ให้โทษใครได้เลย เสาร์ก็แค่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ในระบบสุริยจักรวาล ๑,๔๓๐ ล้านกิโลเมตร ใช้เวลา ๒๙ ปี ๔ เดือน พุดกันตัวกลมๆ ว่า ๓๐ ปีจึงจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ ๑ รอบ

นี่แหละ "ทีเด็ด-เคล็ดลับ" มันอยู่ตรงนี้ คุณ-โทษที่เกิดกับคน มาจากอิทธิพล "วงโคจร" ของดาวเสาร์ ไม่ใช่จากตัวดาวเสาร์ ฉะนั้น พุดในภาพรวม เสาร์จะให้ คุณ-ก็คุณมหันต์ จะให้โทษ-ก็โคตรฉิบหาย แต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้น อยู่ที่ว่า ณ ช่วงนั้นๆ ตามวงรอบดาวเสาร์โคจรถึง เขาหรือเรา...ทำอะไรไว้ หรือกำลังทำอะไรอยู่?

เคยบอกแล้วว่า คนที่ลัคนาอยู่ราศีกันย์ อย่างคนที่เกิดวันที่ ๒๖ กรกฎาคม คนหนึ่งรอบนี้เป็น "เสาร์เช็กบิล" เพราะเสาร์รอบใหม่โคจรมาทับเสาร์รอบเดิมพอดี เหมือนนายตรวจ หรือตำรวจมาแล้ว และเจ้าตัวกำลังทำอะไรอยู่ รักษาบ้าน-รักษาเมือง หรือว่ากำลังเผาบ้าน-เผาเมือง และที่ทำซุกๆ ซ่อนๆ ไว้ก่อนนายตรวจมาถึง ไหน...เอามาดูซิ เป็นกรรมดี หรือกรรมบาปอะไรบ้าง

ใครทำดี วงโคจรดาวเสาร์มาถึง "เหมือนชิงช้า" พาหมุ่นขึ้นสวรรค์ไปเลย!

ใครระยำ อย่างทำป่วนบ้าน-ป่วนเมืองอยู่ขณะนี้ เรียกว่า "คาหนัง-คาเซา" นายตรวจดาวเสาร์มารอบนี้ "นรก-อเวจี" รออยู่แล้วสถานเดียว!

ฉะนั้น นอนชู้ตน้ำแข็งกدراتน้ำหวานสีธงชาติกันให้สบายเถอะ ไม่มีทหารคนไหนจะมาปฏิวัติหรอก เพราะอะไร แล้วผมจะบอกให้วันหลัง ก่อนหลับก่อนนอน ก็ไหว้พระสวดมนต์บท "พุทธชัยมงคลคาถา" บทพาหุงนั้นแหละ จะไม่มีมาร-ไม่มีแมว-ไม่มีแม้ว ตัวไหนมากล้ำกรายทำร้ายประเทศไทยได้ เพราะ "นายตรวจ" มา...เปลออๆ จะพาลงนรกไปเลย.

วาระสุดท้าย...แล้วทักษิณก็ "ร้องหาพระ"

By thaipost

Created 6 ก.พ. 2553 - 00:00

ยิ่งใกล้ตัดสินคดียึดทรัพย์ "ทักษิณ" ยิ่งชิงพื้นที่ข่าวได้ทุกวัน แต่ข่าวที่ออกมา ดูจะเป็นข่าว "ด้านร้าย-ด้านลบ" กับตัวเองมากกว่าด้านดี ยิ่งพอประกาศจะตั้ง "กองทัพทักษิณ" ขึ้นสู้รบกับบ้านเมือง จบเลย...พวกเสื้อแดงด้วยกันบอก "งานกร่อย" อย่างนี้ไม่มีใครเล่นด้วยหรอก นอกจาก "รัก-ยม" ต่างวัย พัลลภกับเสธ.แดงเท่านั้น!

ผมอยากให้ท่านสังเกตความเป็นไปของเสื้อแดง เขาคงประเมินกันแล้วว่า เป้าตูดเดิมที่ "กระแสตักษิณ" ก็ได้พวกหน้าเดิมๆ แคนี่ และเป้าหมาย "กลับมายึดประเทศไทย" ไม่สำเร็จแน่ ดังนั้น ตอนนี่การ "แยกตัว-แยกวง" ในกลุ่มเสื้อแดงจะค่อยๆ ปรากฏให้เห็นมากขึ้น

ทักษิณรู้ตัวเองว่า สุดท้ายก็ "ไปไม่รอด" ในโลกียวิสัยไม่มีใครรู้วันตายตัวเอง แต่เจ้าตัวมักจะแสดงสิ่งหนึ่งอย่างที่เราเรียกกันว่า "ลาง" ให้คนอื่นเห็นเสมอ นี่ก็ไม่ต่างจากนั้น ทักษิณไม่เพียงหลอกเจ้า หลอกนาย หลอกชาวบ้าน กระทั่งพระเจ้านี หลอก แล้วดูซี จู๋ๆ เมื่อวานนี้ (๕ ก.พ.๕๓) อย่างไม่มีปี-ไม่มีชลุ่ย ทักษิณทวิตเตอร์

"รำลึกถึงพระ"!?

จะเป็นพระวัดธรรมกายเกี่ยวกับการบวชแสนองค์ก็ไม่หน้าแปลกใจ แต่นี่รู้สึกถึง “พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” โดยเขียนข้อความลงเว็บไซต์ถึงสาวกแดงทั้งหลายว่า

“วันที่ ๗ ก.พ.นี้ หลวงตาบัวจะมีการทำบุญตักบาตรข้าวเปลือกที่วัดป่าบ้านตาด อุดรฯ ขอเชิญชวนชาวอุดรฯ ร่วมทำบุญด้วยครับ หลายคนอาจงงว่าทำไมผมมาเชิญชวน หลวงตาเคยมีบุญคุณ/มีเมตตากับผม ผมถือว่าบุญคุณต้องใช้ไม่หมด ไม่มีการโกรธผู้มีพระคุณ ได้แค่น้อยใจ เพราะท่านห้อมล้อมด้วยคนที่เกลียดผม ก็ต้องห่าง”

อืมมมม...เริ่มมองหาพระนำหน้าแล้ว อรหังนะ..อรหัง..ท่องไว้ ทักซิณเคยทำอะไรไว้ และพระหลวงตามหาบัวท่านเคยมีบุญคุณอะไรกับทักซิณ และเพราะอะไร หลวงตาท่านจึงกรวดน้ำคว่ำขันทักซิณ เอ้า...อ่านกันดู!

วันนี้ (27 ก.ย.๕๘) พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เทศน์อบรมพราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด ตำนานรัฐบาลว่ากำลังมีความพยายามใช้วิธีการป่าเถื่อนต่างๆ นานา ยึดอำนาจจากทุกหน่วยงานเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประธานาธิบดี เพื่อมาบังคับคนทั้งชาติ

“ถ้าพูดภาษาโลกก็ว่าเราแค้นที่สุดเลย แค้นให้รัฐบาลชุดนี้ ไม่เคยมี รัฐบาลตั้งมาก็ชุดๆ ก็หากมีเป็นธรรมดาๆ เรียกว่าพอทนได้ๆ อันนี้ไม่ทราบว่าจะทนได้หรือไม่ ได้ ออกแ่งไหนๆ มีแต่เรื่องเหยียบหัวประชาชนฯ และกินตับกินปอดประชาชน กวาดเข้าฟุงของตัวเองๆ ในวงนี้ อย่างน้อยเรียกว่าสัว่มใหญ่ถานใหญ่ มากกว่านั้น เรียกว่านรกอเวจีอยู่ในนั้นเลย เราเห็นแล้วสลดสังเวช

มีคนฟ้องร้องมาว่า นายกฯ ทักซิณ กับนายวิชณ และกับอีกสองคนเราจำไม่ได้ นี่
คือตัวยักษ์ใหญ่ ตัวอำนาจใหญ่ อำนาจป่าๆ เกือบๆ จะกินบ้านกินเมืองกัดตับกัด
ปอด มุ่งใส่ประธานาธิบดี ว่างั้นนะ เกิดมาไม่เคยมีประธานาธิบดี เมืองไทยเรา
ครอบครองกันมาด้วยความสงบร่มเย็น นี่ละมันจะเอาไฟเผาบ้านเผาเมืองเวลานี้
มันไม่ยอมฟังเสียงเลยนะ ยึดอำนาจบาตรหลวงไปทุกซอกทุกมุม วงราชการ
ต่างๆ เจ้าอำนาจบาตรหลวงป่าๆ เกือบๆ นี่เข้าไปยึดอำนาจๆ ไว้หมดในวง
ราชการ ตีออกไปหาตำรวจ ทหาร ให้เป็นเจ้าอำนาจๆ มาบีบบังคับคนทั้งชาติ

นี่เราทราบมาเต็มหูเต็มตาเต็มใจของเราขณะที่เรามาพูดนี่นะ มันออกทุกแง่ทุกมุม
เลย ป่าๆ เกือบๆ นี่นะ มีตั้งแต่สิ่งที่จะเผาเป็นฟืนเป็นไฟ มุ่งหน้าต่อ
ประธานาธิบดีชัดเจนแล้วเดี๋ยวนี้ เราทนนไม่ไหวถ้าว่าทน แต่เราก็ไม่คิดว่าจะทน
เราก็ฟังไปๆ ทุกอย่าง เพราะพูดง่ายๆ เราไม่ได้อยู่ในโลกสกปรกนี้ การมาเทศน์
สอนธรรมนี้ เราเอาธรรมที่สะอาดจ้่าสะอาดลงมาๆ แล้วมันยังหาว่าเรามาเล่น
การบ้านการเมือง การบ้านการเมืองมูตรคุณใครจะไปเล่นกับมัน ให้มันเล่นแต่
พวกมัน เข้าใจไหมละ

เราสลดสังเวชนะรัฐบาลชุดนี้ เฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีเราช่วยเต็มเหนี่ยว
เพื่อจะยกท่านผู้นี้ว่าจะเป็นคนดีคนดี จะยกชาติไทยขึ้น เราช่วยเต็มกำลังความ
สามารถ เพราะเราหาคนดีมันหาไม่ได้ หาเจอตรงไหนๆ มีแต่ยักษ์แต่ผีจะกิน
บ้านกินเมือง ประชาชนอนตา

ไม่หลับ ความทุกข์ยากลำบากเป็นฟืนเป็นไฟเผาในใจ เราจึงพยายามยกนี้ให้เป็น
นายกฯ บรรดาประชาชนทั้งหลายเขาก็พร้อมหน้าด้วย ต่างคนต่างพร้อมหน้ากัน
ยกให้เป็นนายกฯ ขึ้นมาเห็นไหม

ครั้งนี้เป็นนายกฯ ขึ้นมาใหม่แล้ว มันไม่ได้หันหน้ามามองดูอาจารย์มันเลย อาจารย์มันอีตาบ๊ว หลวงตาบ๊ว มันมองหาตั้งแต่ก๊กแต่เหล่า แต่พรรคแต่พวกที่จะยึดอำนาจ กวาดเอาสมบัติเงินทองมาเป็นเศรษฐกิจ เลยมหาเศรษฐกิจเข้าไปอีก แล้วมันก็ตายกองกันอยู่ในสมบัตินั้นแหละ ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นเราสลดสังเวช

เห็นไหมเวลานี้เกณฑ์ตำรวจเกณฑ์ทหารให้อยู่ในเงื้อมมือของตนๆ ตำรวจ ทหารแต่ละคนๆ เขามีพ่อแม่ พ่อแม่เขาอยู่ในที่ต่างๆ เมื่อพ่อแม่มีความเดือดร้อน รุนววย ทหารยังมีแก่หน้าแก่ตามาเหยียบหัวพ่อหัวแม่อยู่หรือ เราอยากเอาปัญหานี้ไปถามตำรวจถามทหาร แล้วยื่นเข้าไปถามตัวใหญ่ๆ โตๆ บังคับเขาหาอะไร อยากว่าอย่างนั้นนะ เป็นรัฐบาลมาเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลที่จะมาเหยียบบังคับอย่างนี้

“เอาหัวหลวงตาบ๊วไปตัดเลยถ้าหลวงตาบ๊วพูดผิด นี่ได้พินิจพิจารณาโดยตลอด ตั้งแต่บรรดาพี่น้องทั้งหลาย ที่ผู้ได้รับความทุกข์ความลำบาก ส่วนคนชั่วมันไม่มาหาเราแหละ คนดีเขาก็ต้องวิ่งมาพึ่งครูบาอาจารย์”

เวลานี้ก็เตือนรัฐบาล เพราะรัฐบาลจะพาคนทั้งประเทศนี้ผิด เพราะอาจเอื้อมเอาเหลือเกินจะเป็นประธานาธิบดี ไม่บอกมาก็ตาม เรื่องชัดเจนๆ มาแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศไทยไม่ใช่คนหูหนวกตาบอด เขารู้เหมือนกัน ทำไมจะไปเก่งตั้งแต่คุณทักษิณกับวิษณุอย่างเดียว กับคนในวงนี้ มันเก่งแบบไหน ไปเรียนวิชาแบบไหน วิชาแบบนี้ในเมืองไทยเราไม่เคยมี คนสองสามสี่คนอยู่ในวงรัฐบาลนี้ไม่มีป่าช้าหรือ งามดูชินนะ เวลาตายแล้วก็จะถูกเผาไฟเหมือนกัน แต่เมืองไทยเขานิยมพระไป กุสลา ธมฺมา ถ้าหากว่าไม่แก้ตัวแล้วอย่ามานิมนต์หลวง

ดาบวิไล

เราฟังชอกแซกซิกแซก เข้าไปบังคับบัญชาไว้หมดนะ พวกหน่วยราชการต่างๆ พวกตัวเปรดนี่ละมันเอาอำนาจบาตรหลวงแทรกเข้าไปให้มาบังคับบัญชา ศาลไม่เป็นศาล สภาอะไรไม่เป็นทั้งนั้น ที่เป็นที่เคารพนับถือมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ เช่น สภาหรือศาลเหล่านี้ ศาลนี้เป็น

สำคัญมาก มันเข้าไปเหยียบหัวศาลเอาไว้ละ บังคับศาลไม่ให้ตอบหรือตัดสิน ความตามความยุติธรรมที่โลกเขาต้องการ ให้ตัดสินตามมันเลย ตามเปรดสามสี่ ตัวอยู่ในวงรัฐบาลนี้ วงรัฐบาลนี้คือเปรด คือยักษ์ คือมหาภัย อยู่ในรัฐบาลนี้ ให้คิดเสียละ ถ้าว่าหลวงดาบวิไลเป็นภัยต่อรัฐบาล เอาๆ คอหลวงดาบวิไลไปตัด ถ้าเป็นภัยเพราะพูดผิดนี่นะ

คำว่าเทวทัตแทรกธรรม เทวทัตทำลายพระพุทธเจ้า นี่ก็กำลังเข้ามา เทวทัตยังรู้โทษ เทวทัตเป็นข้าศึกศัตรูต่อพระพุทธเจ้า เวลาพระเทวทัตแยกตัวออกไปเป็น ศาสดาองค์เอกขึ้นมาแข่งพระพุทธเจ้า เขามาบอก พระอานนท์ก็นำมาทูล บอกว่า เวลานี้พระเทวทัตแยกตัวจากพระองค์แล้วไปเป็นศาสดาองค์ใหม่แทนพระองค์ หรือจะว่าแข่งพระองค์ก็ได้ พอพระองค์รับทราบแล้วก็ว่า..เอ้อ..ภษิตินี้เราก็อไม่ลืม เพราะเป็นภษิติตี่สะดุดใจอย่างแรงกล้า ที่พระเทวทัตไปทำลายพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงปลงธรรมสังเวช..เออ..ท่านว่างั้น

พระเทวทัตยังตื่นะ กลับมาถวายคางกรรไกร เห็นโทษเห็นภัยกราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์ก็รับสั่งว่า "เอ้อ เราก็อเสียตาย แต่มานี่หลักธรรมชาติ คือความชั่วของตัวเองนั้นแหละเป็นไปเอง ไม่มีใครที่ควรจะไปตำหนิเขา กรรมของตัวเองทำ แล้วก็จะบังคับตัวเอง นี่จะมามาหาเราตาคนนี่ มาถึงเพียงหน้าวัดเท่านั้น

ไม่เข้าถึงเราก็จะถูกแผ่นดินสูบ” ท่านว่าอย่างนั้น แล้วเทวทัตก็มาถึงนั้นจริง ๆ
หามกันมาลงที่สระหน้าวัด บรรดาลูกน้องทั้งหลายลงอาบน้ำ พระเทวทัตก็จมลง
ไป แล้วไม่ได้อะไรที่นั่นจนตรอกเต็มที่แล้ว ว่าจะขอขมาโทษจะถวายบูชาด้วยความ
เห็นโทษของตัวเองก็ไม่ทัน

พอแผ่นดินสูบลงไปถึงคางกรรไกร เลยขอถวายคางกรรไกรเป็นวาระสุดท้ายแล้ว
เห็นโทษตัวเองอย่างเต็มเหนี่ยว แล้วยกพระพุทธรูปเจ้าขึ้นเป็นคุณอย่างสุดยอด ขอ
ถวายคางกรรไกรนี้เป็นพุทธรูปบูชาแก่พระองค์ แล้วก็จมลงไป พระพุทธรูปเจ้าก็ทรง
ยิ้มละที่นี้..เอ้อ..ไม่มีทางตำหนิแหละ ท่านว่าอย่างนั้น กรรมชั่วก็พาให้คนชั่วดังที่
เทวทัตเป็นอยู่ที่นี่ที่เขาถูกแผ่นดินสูบ นี่คือกรรมชั่วของเขาทั้งนั้น

นี่ละพระเทวทัตท่านก็ยังเห็นภัย แล้วท่านได้สละของคุณแห่งความดีของตัวเอง จะ
ได้เป็นพระปัจเจกพุทธรูปเจ้า ไ้อ้เราที่ความผิดความพลาดถ้าเห็นโทษมันก็ผ่านไป
ได้ ชะล้างกันไปได้ นี่เป็นอย่างไรในเมืองไทยเราปกครองกันแบบไหน ยังจะหาว่า
แต่หลวงตาบ้วนี่มาเล่นการบ้านการเมือง การบ้านการเมืองชี้หมาอะไร มีแต่บุตร
แต่คุณเต็มบ้านเต็มเมือง เราเอาธรรมะพระพุทธรูปเจ้ามาชะมาล้างให้รู้เนื้อรู้ตัว รู้
ผิดรู้ถูก ในฐานะที่ว่าเราเป็นถึงรัฐบาล พวกนี้โลกเขายกยอให้ว่าเป็นคนฉลาด แต่
อย่างฉลาดลงล้มลงถาน อย่างฉลาดเอาไฟมาเผาหัวคนทั้งประเทศ”

ครับ..แล้วทักษิณคิดจะถวายอะไรละ เอาคางถวายเป็นพุทธรูปบูชา เอาศีรชะเป็น
เครื่องขมาต่อสถาบันชาติดีมีัย ท่านเทศน์เอาไว้เมื่อ ๕ ปีที่ผ่านมา ดวงตาคน
บาบเพิ่งจะเห็นโทษเอาวันนี้ นับว่ายังได้ทำความดี หลังจากตกนรกโลกกันดั้ชั้นลึก
สุดแล้ว ในอีกหมื่นแสนล้านกัป-ล้านกัลป์ ขึ้นสวรรค์แล้วสู่ชั้น ”พระปัจเจกพุท
ธูปเจ้า” เหมือนพระเทวทัตก็เป็นได้ แต่ถ้าจะให้แน่ต้องไปกราบนมัสการถามท่าน
หลวงตา...กล้ำมัยละ?

"รัฐบาล-ทหาร"ในสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

By thaipost

Created 8 ก.พ. 2553 - 00:00

นายกฯ อภิสิทธิ์และฝ่ายกองทัพ แก้มากทักษิณและหมากสุน เช่น ได้ดีรับการที่ฝ่ายปฏิปักษ์ "จุดไฟ" แต่ฝ่ายรัฐ "ดับได้ทันการณ์" ดูจะเรียกศรัทธาและความเชื่อมั่นในรัฐบาลกับกองทัพกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง และเท่าที่ผมสังเกต ฝ่ายรัฐบาลปรับยุทธวิธีจากตั้งรับมาเป็น "รับแล้วรุก" บ้างแล้ว ถ้าวรับและรุกได้ถูกจังหวะแล้วละก็ อย่างช้า ราวๆ เดือนกรกฎาคมนี้ ปัญหาชาติจะปิด "เฟสแรก" ได้ค่อนข้างแน่

ก่อนอื่นต้องขอบอกว่า ผมก็เป็นคนชอบศึกษาโหราศาสตร์ แต่เหมือนมดใต้ผิวสัมผัส ทั้งยังไม่เคยเห็น และทั้งยังไม่เคยลิ้มรสทั้งเนื้อและรสสัมผัส แต่ด้วยความรู้สึกตอบสนอง ก็อยากจะบอกว่า "ศาสตร์" ของบูรพาจารย์นั้นแม่นยำ-शलังจริง

แต่คนที่นำมาทำนายทายทักนั้น "เข้าถึงและเจเนจบ" ระดับไหน นั่นถือเป็น "ความเสี่ยง" อย่างสูง สำหรับคนที่รับฟังการทำนายทายทัก โดยเฉพาะการทำนายทายทักเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งจะต้องใคร่ครวญ และต้องใช้สติ-ปัญญาวินิจฉัยให้ดีก่อนจะเชื่อ หรือไม่เชื่อ

ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไร ก็เพราะหมอดูทั้งหลาย โหมประโคมกันมาแต่ปลายปีที่แล้วไปในทางเดียวกันว่า ปีนี้-ประเทศไทยพังแน่ คนไทยต้องฆ่ากัน เลือดจะนองแผ่นดิน รัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ คนใหญ่-คนโตจะล้มหายตายจาก ต่างๆ นานา สรุป

ในความหมายที่ต้องการให้คนเข้าใจก็คือ

ปีนี้-ทักษิณเสื้อแดง "รบแตกหัก" ยึดประเทศไทยได้แน่ แล้วจะกลับมายิ่งใหญ่
สถาปนาอำนาจใหม่ ประเทศไทยเข้าสู่จุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์เป็น "แดง
ทักษิณ-แดงทั้งแผ่นดิน" เอากันถึงขนาดนั้นเลย!

ก็รู้กันอยู่ สังคมไทยเป็น "สังคมจอกแหน" หนักไปทาง คิดตาม-พูดตาม-ทำตาม
ใครชี้นำไปทางไหน ก็จะไปทางนั้น ยิ่งหมอดูซึ่งมีอิทธิพลครอบงำความเชื่อคนสูง
พูดไปในทางเดียวกันมากๆ เข้า ในขณะที่ฝ่ายทัพทักษิณเหมือนกินยาบ้าผสมยา
แก้ไอ แต่ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายตำรวจ-ทหาร เอาแต่มุ่งขึ้นกวาดบ้านแล้วนั่งเียบ
ปีกถักร้อย

ใจประชาชนก็ถอยซีครับ ถอยไม่ถอยเปล่า แต่พลอยคล้อยตามไปด้วยว่า...แบบ
นี้...ท่ามันจะเป็นจริงตามหมอดูทำนาย!?

แต่หลังไปคารวะยกไข่ทักษิณที่ดูไบ พลเอกพัลลภ-เสธ.แดงประกาศตั้ง "กองทัพ
ประชาชนเสื้อแดง" ฝ่ายรัฐบาลก็แก้เกมทางจิตวิทยาทันทีทันใด ชาวบ้านก็เลยตั้ง
สติแยกแยะได้ว่า อ้อ...พวกบ้ากันเอง เอาประทัดผูกหางหมาหลอกหมา คนจึงไม่
แตกตื่นตกใจ ยิ่งฝ่ายพวกเขาเอง "ขัดแย้งขัดขา" ทั้งจตุพร-จาตุรนต์ออกมาไม่
รับมุก

"กองทัพประชาชน" กลายเป็นเรื่องตลก พูดกันเป็นโจ๊กสามย่านไปเลยว่า

"ฮะ..ฮะ..ฮะ..หมูกำลังเข้าปากหมา เกม 'ต้มแมว' เลยแป้ววววไปซีครับ..ทัน!?"

และอย่างเรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น นายกฯ เขมร เดินทางมาปราสาทพระวิหาร และอีกหลายพื้นที่ตามรอยต่อประเทศไทย ก็เป็นเกมหยั่งเชิงดูท่าที่ฝ่ายรัฐบาลไทย และเกมทางจิตวิทยาด้านเคลมเอาพื้นที่รอบปราสาทไปเสนอยูเนสโก ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

หวังให้เป็นข่าวออกไปว่า "พื้นที่เหล่านั้นเป็นของเขา...เห็นมัย ไทยไม่กล้าถือ" เพื่อประมวลไปเสนอให้เข้าตามเงื่อนไขว่าต้องมีพื้นที่อนุรักษรรอบปราสาทด้วย จึงจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้

ปรากฏว่า ไทยทันเกม-ทันการณ์ แถมใช้คนถูกกับงานเสียด้วย การมอบให้ "ดร. ปณิธาน วัฒนายากร" ออกมาแจกแจกแกลงไซ "เชิงกล" ทั้งด้านวิชาการ และด้านแท็กติกให้ประชาชนเข้าใจ รวมทั้งจากฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศ จนอาจพูดได้ว่า เป็นครั้งแรกในรอบ ๑๒-๑๓ เดือนที่รัฐบาลใช้ "สื่อโทรทัศน์" ปูพรมได้ สมเจตนาารมณ์ของการมีสื่อแขนงนี้ "เพื่อชาติ"

มันเป็นเกมชิงไหว-ชิงพริบ และเป็นเกมของศักดิ์ศรีประเทศครับ ลำพังแค่ฮุน เซน มาปราสาทพระวิหารแล้วจะต้องเหยียบถูกแผ่นดินไทยบ้างนิดๆ หน่อยๆ มันบ่เป็นหยั่งดอก แต่การมาแฝงเล่ห์-แฝงเหลี่ยม "ที่รู้จักอยู่" อย่างคราวนี้ จะปล่อยให้เหยียบดินแดนไทย โดยไทยไม่แสดงให้รู้ว่า "ตรงนี้แผ่นดินของข้านะโว้ย" มันเสียเชิงหนักเลย

อย่างที่ "วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ" ตั้งอยู่ดินแดนของไทย แต่เขมรตีขลุ่มมาตั้งวัด-ตั้งชุมชนตั้งแต่สมัยทักษิณเป็นนายกฯ ตอนนั้นคนไทยก็โว้ย แต่ทักษิณทำเฉยเห็นมัย...ไอ้คนนี่มันสมคบวางแผนล่วงหน้ากันไว้ลึก เพราะพระสยามฯ ท่านไม่ยอม จึงให้มีอันเป็นไป แล้ววานขึ้นฮุน เซน จะมาเหยียบที่วัดแก้วสิกขา เพื่อ

ดีซุลมในเชิงจิตวิทยาว่า...นี่ดินแดนของข้านะ

ไทยรู้ทัน ก็เล่นบท "อ่อนนอก-แข็งใน" ตรงนั้นเป็นดินแดนไทย จะมาก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ไทยทราบเป็นทางการก่อน จะได้ส่งผู้มีศักดิ์ศรีคู่ควรไปต้อนรับ แล้วก็ส่งพลโทวีรวรลิต จรสัมฤทธิ์ แม่ทัพภาคที่ ๒ นำคณะไปคอยต้อนรับอยู่ที่วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ

ปรากฏว่า "สุน เชน" กลับมาที่ปราสาทพระวิหาร ซึ่งศาลโลกตัดสินให้เป็นของเขา!

แต่ "ไม่กล้า" มาเหยียบแผ่นดินไทยที่สากลโลกยอมรับ แต่ฝ่ายเขมรรุกกล้าเข้ามาตั้งวัด ซึ่งแม่ทัพภาค ๒ และผู้ว่าฯ ศรีสะเกษปักหลักคอยต้อนรับในฐานะ "เจ้าบ้าน" อยู่ เลยต้องมาเชิญฝ่ายไทยขึ้นไปเป็นแขกของเขาแทนที่ปราสาทพระวิหารโน่น!

ต้องชมฝ่ายทหาร-ฝ่ายกองทัพเขมรเขานะ ในใจเขาจะอะไร-เป็นอะไร แต่อย่างว่าทหารก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายการเมือง เขาก็ไม่ขัดใจสุน เชน เท่ากับที่ไม่ตามใจสุน เชน ทุกเรื่อง ประเด็นสำคัญก็คือ ทหารทั้งของไทยและของเขมรมีความเข้าใจในปัญหาและสถานการณ์ดี จึง "ถ้อยที-ถ้อยอาศัย" เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จึงไม่เกิด

เหี้ยะ...อย่างนี้ ชาวบ้านฟัง ดร.ปณิธานอธิบายก็เข้าใจ คลายความเครียดซึ่งด้วยทันเล่ห์-ทันเกมเขมร ซึ่งก็ต้องชมว่ารัฐบาล-ทหารเริ่มแปรแพรรณไปเป็นศาสตราจารย์บ้างแล้ว ส่วนปณิธานนั้น ผมแอบดูมานานแล้ว บอกได้เลยว่า "คนนี้" เยี่ยม "ต้องรักษาเอาไว้ไว้ในชาติ" ทั้งความรู้ ความซื่อสัตย์ การเสียสละ อีกทั้ง

กิริยามารยาทและการวางตัว ก็สมตำแหน่งฐานะ สมวุฒิกวาระ ไม่เหลาะแหละ

ยิ่งการละโมภโลภมากในลาภ-ยศ ตัดทิ้งไปได้เลย จุดเด่นที่ผมขอยอม "โชค
ศิระษะ" คารวะก็คือ ผมไม่เคยเห็น ดร.ปณิธานห่วงไหว ไม่ว่าจะมันมาก หรือมา
น้อย!

คนคนนี้เหมือน "ภูผาน้ำแข็ง"!

เห็นเป็นนักวิชาการ หน้าขาวๆ รูปร่างบอบบาง เหยียบซีไกไม่รู้จะฝ่อหรือเปล่า
อย่างนั้นเถอะ ตอนเมษาเดือน เดือนแดงบ้ำเลือด มาเป็นกองทัพ ผมก็เห็น
ดร.ปณิธาน เจยยยยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จะว่าแกล้งเก็บอาการก็ไม่ได้
เพราะแววตาของท่านมองลูกศิษย์ในห้องเรียนอย่างไร

ครั้งพวกเสื้อแดงมาลีลพิธีฆ่าท่านตอนนั้น ทั้งบุคลิกและแววตาที่ท่านมองก็
เฉย....เย็นชาอย่างนั้น ประหนึ่ง "ภูผาน้ำแข็ง"!

ท่านสามารถยกระดับจิตใจขึ้นเหนือ "ความกดดัน" จากคน-จากปัญหา-จาก
เป็น-จากตาย ได้อย่างน่าทึ่ง ซึ่งอย่างนี้แหละคือสมบัติอัจฉริยะผู้นำ!?

ตอนต้น ผมปรารถนาถึงการท่านายทายทักบ้านเมือง แล้วก็ไปเรื่องอื่นเสียไกล
ย้อนกลับมาอีกนิด ที่ฮือฮากันมากในความแม่นยำจนเรียกกันว่า "นอสตราดามุส
เมืองไทย" คือท่านอาจารย์โสรัจจะ นวลอยู่ ถึงผมไม่รู้จักท่าน แต่ก็เคารพ และ
ชอบอ่านที่ท่านทำนาย เพราะชาติสัต-สะใจโก้แก้ดี

เดือนมกราคม ๒๕๕๓ ก็ผ่านไปแล้ว ฉะนั้น เราลองเอาคำทำนายเดือนมกราของ

ท่าน มาตรวจสอบกับเหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาไปดูกันดีไหม จะได้เป็นแนวทางว่า แล้วในเดือนต่อๆ ไปที่ท่านทำนายไว้ เราควรทำใจครึ่ง-ครึ่ง หรือเทไปทั้งใจท่านทำนายไว้ดังนี้ครับ

มกราคม

คนจำนวนมากต้องตายลงอย่างกะทันหันจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่จะแพร่ขยายพันธุ์ทางอากาศ บ้านเมืองจะมีการปฏิรูปใหญ่ นักวิชาการจะมีบทบาทเข้ามาบริหารบ้านเมือง ปัญหาอันยุ่งยากซับซ้อนของบ้านเมือง ต่อให้เทวดาหน้าไหนมาแก้ไขก็เห็นจะแก้ไขคืนดีได้ยาก เว้นแต่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ต่างๆ ไปตามกาลเทศะเท่านั้น

การเมืองของไทยอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อาจมีผู้คนล้มตายเป็นใบไม้ร่วง จะเกิดการผ่าตัดปฏิรูปหรือปฏิวัติตัวเองเป็นการใหญ่แบบพลิกแผ่นดินขึ้นในเมืองไทย เป็นระยะที่นายกรัฐมนตรีจักเป็นอันตราย คนสำคัญจะล่วงลับไป

กรุงเทพฯ จะถูกก่อวินาศกรรมครั้งใหญ่ ผู้คนล้มตาย สถานทูตและตึกกรมบ้านช่องถูกทำลาย มีการตายหมู่จากเครื่องบิน รถยนต์ จะมีเครื่องบินภายในประเทศตก

จะสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศไปในระยะนี้ เป็นนิมิตร้าย ย่อมจะวุ่นวายไปทั่ว

สถานการณ์ทางใต้ของประเทศไทยเพิ่มความรุนแรงและน่ากลัวขึ้น เกิดระเบิดพลีชีพหลายจุด มีคนตายนับร้อย ศัตรูภายนอกจะแสดงบทบาทตระราน ยั่วยวน

โทสะมากขึ้นโดยอาศัยสถานการณ์อันยุ่งเหยิงภายในเป็นเหตุ บุคคลในเครื่องแบบจะมีบทบาทศึกคักขึ้น เพราะความเห็นแก่ตนของเหล่าอภิสิทธิ์ชนทั้งหลาย เป็นเหตุให้เหล่าปัญญาชนตระหนกถึงภัยอันใหญ่หลวงของประเทศชาติ ซึ่งถ้ายังขึ้นปล่อยให้สังคมดำเนินไปเช่นนี้ เหล่าคนยากจนหรือผู้ใช้แรงงานหาเช้ากินค่ำ ซึ่งล้วนมีรายได้น้อยไม่สมดุลกับรายจ่ายก็จะลุกฮือขึ้นมาจับอาวุธต่อต้าน อาจละเมิดกฎหมาย เกิดจลาจล ประทุษร้าย ก่อความไม่สงบ เกิดการปล้นฆ่าล้างผลาญ คนรวยมาเดินตามท้องถนนไม่ได้ อาจถูกทำร้ายจนเสียชีวิต ต้องหลบซ่อนตัวอยู่แต่ในบ้าน ประกาศกฏอัยการศึก มีผู้คนต้องล้มตาย เกิดเป็นสงครามกลางเมืองแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่าย แผ่นดินเดือด เลือดไหลริน ผู้นำต้องหนีภัยออกนอกประเทศเหตุการณ์ถึงจะสงบลงได้

เศรษฐกิจของประเทศเริ่มตกต่ำอีก คนงานถูกปลดออกจากงานเป็นจำนวนมาก ข้าราชการมากมาย หันตกอย่างวินาศสันตะโร สถาบันทางการเงินและธนาคารล้ม

เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในประเทศไทย เกิดขึ้นทางภาคเหนือ มีผู้คนเสียชีวิตจำนวนมากศาล และจะมีอุบัติเหตุทางทะเลและทางเครื่องบินมากกว่าในระยะใด มีการตายหมู่เป็นร้อย

เฮ้อ...ก็โล่งใจไปเดือน วันนี้ประเทศไทยยัง "อยู่ดี" มีอาการครบ ๓๒.!